



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๙๐

ที่ นว ๑๑๓๓/พิเศษ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เรียน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการทุจริต หัวข้อ MOIT๑๘ ประเด็นหน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันทุจริต จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า เพื่อการต่อต้านการทุจริต บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรตามแนวทางปฏิบัติ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จึงขอแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงานทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางนิภาพร เสงวิทย์)

สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ อันเป็นการช่วยผลักดันให้การปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ต้องจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ต้องจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับการ จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด ต้องไม่เรียกรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ขดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนเพิ่มเติมอื่นใด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ ภายใต้วินัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ต้องไม่นำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๕. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๖. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธ การรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๗. ให้งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จัดทำสรุปผลมาตรการ ป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ทุก ๖ เดือน

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนิภาพร เสงขวิทย์)
สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า